

Vì sao phải sử dụng thuốc kháng sinh điều trị viêm lộ tuyến cổ tử cung?



Viêm lộ tuyến cổ tử cung là gì?

Lộ tuyến cổ tử cung là hiện tượng lành tính do lớp tế bào tuyến nằm trong ống cổ tử cung biến chuyển và xâm lấn ra Ngoài, tiếp xúc trực tiếp với âm hộ. Tình trạng này gặp tại 17 - 50% chị em phụ nữ trong độ tuổi sinh sản và tăng dần theo số lần sinh đẻ.

Nhiễm trùng lộ tuyến diễn ra khi các tác nhân bên Ngoài như vi khuẩn, virus hay nấm,... Tấn công vào tế bào biểu mô lộ tuyến gây ra viêm, chảy dịch. Căn bệnh hay gặp tại đối tượng đã từng quan hệ, con gái trong độ tuổi sinh sản, đang có thai và hiếm gặp tại tuổi mãn kinh do cổ tử cung co nhỏ lại sau tác động của nội tiết tố.

Dấu hiệu viêm lộ tuyến cổ tử cung như thế nào?

Phần lớn bạn nữ bị viêm lộ tuyến cổ có triệu chứng ra nhiều lần khí hư. Tuy nhiên, các trường hợp viêm ở mức độ nhẹ hay không có dấu hiệu rõ ràng. Một số biểu hiện khí hư của con gái nhiễm bệnh nhiễm trùng lộ tuyến cổ tử cung là:

- Khí hư ra nhiều, có màu trắng đục hay màu sắc bất hay như màu vàng hay xanh.
- Khí hư có mùi hôi tanh khó chịu, cùng với có bọt và bắt gặp tình trạng ngứa, rất bộ phận sinh dục.

Đối với các trường hợp viêm lộ tuyến cổ tử cung tại mức độ nặng, Ngoài những biểu hiện của khí hư ra còn có thể bắt gặp những triệu chứng sau:

- Gặp phải ra máu khi giao hợp.
- Xuất huyết âm hộ không phải chu kỳ kinh.
- Đau bụng sau.
- Rối loạn kinh nguyệt.
- Không tự tin hay giảm kích thích khả năng tình dục tình dục.

Chẩn đoán viêm lộ tuyến cổ tử cung bằng giải pháp nào?

Khi đối tượng có những triệu chứng kể Trên và đi khám, chẩn đoán nhiễm trùng lộ tuyến cổ tử cung ở đàn bà được phát hiện thông qua thăm khám phết tế bào tại cổ tử cung. Đồng thời, trước khi thực hiện phết, chuyên gia sẽ quan sát bắt gặp vùng này xuất hiện màu đỏ tươi, không giống với lớp tế bào bên Bên cạnh có màu nhạt hơn. Khu vực này cũng có thể sưng nề, có thể hơi rỉ máu hay tiết huyết trắng đục, nặng mùi. Theo đó, việc dùng tampon thấm lấy dịch tiết đem nuôi cấy cũng có chỉ định để tìm nguyên nhân gây viêm nhiễm tại cổ tử cung và lựa chọn kháng sinh thích hợp.

Tuy nhiên, do viêm lộ tuyến cổ tử cung là một căn bệnh lý bất gặp âm thầm, đây là một trong những nội dung của các lần kiểm tra sức khỏe định kỳ tại bạn nữ, trong đó cần phải có xét nghiệm sàng lọc ung thư cổ tử cung. Mặc dù viêm nhiễm lộ tuyến cổ tử cung ban đầu có bản chất hoàn toàn là lành tính, tình trạng này vẫn cho bắt gặp mối quan hệ đến sự tăng nguy cơ phát triển của ung thư cổ tử cung hoặc những căn bệnh lý ác tính tiếp diễn ở tử cung về sau.

Vì sao phải sử dụng thuốc kháng sinh điều trị viêm lộ tuyến cổ tử cung?

Chữa nhiễm trùng lộ tuyến cổ tử cung ban đầu là những biện pháp tuân thủ hạn chế nguồn estrogen trong cơ thể, đặc biệt khi có dùng nội tiết tố ngoại sinh từ bên Ngoài.

Nếu có bằng chứng nguồn gốc vi sinh vật gây viêm nhiễm tại vùng lộ tuyến cổ tử cung, điều chữa trị viêm lộ tuyến cổ tử cung lúc này đòi hỏi nên có sự tham gia của những loại thuốc kháng sinh theo nguyên do phát hiện. Những kháng sinh đường uống có lợi ích tốt điều trị lậu cầu, chlamydia và T vaginalis. Trong khi đó, thuốc kháng vi-rút uống có thể cho làm theo giảm thời gian của các triệu chứng, biểu hiện thương tổn và tiêu diệt vi-rút trong các đợt đầu tiên và tái phát của viêm nhiễm do herpes sinh dục

Các kháng sinh được lựa chọn giúp việc trị nhiễm trùng lộ tuyến cổ tử cung phải có xác suất sát khuẩn toàn diện và bao gồm tất cả những tác nhân có khả năng gây căn bệnh trong bệnh cảnh này. Thuốc điều trị viêm lộ tuyến cổ tử cung cụ thể gồm:

- Ceftriaxone và Cefixime là các cephalosporin thế hệ thứ ba có tác dụng tốt trong trị viêm nhiễm sinh dục nói chung vì lậu cầu. Bằng cách liên kết với một hay nhiều lần protein gắn, nhóm thuốc này ngăn chặn sự tổng hợp thành tế bào virus và ức chế sự phát triển của virus.
- Spectinomycin là một loại kháng sinh có thể thay thế cho cephalosporin trong điều trị lậu cầu. Thuốc kháng sinh này ức chế tổng hợp protein trong tế bào virus. Sử dụng Spectinomycin nếu người bệnh bị dị ứng với penicillin và quinolone. Không dùng Spectinomycin nếu nghi ngờ nhiễm bệnh lậu tại hầu họng.
- Azithromycin là liệu pháp đầu tiên giúp nhiễm trùng cổ tử cung vì chlamydia. Thuốc kháng sinh này là một loại kháng sinh macrolide bán tổng hợp có hiệu quả trong chữa chlamydia.
- Doxycycline là một tetracycline tác dụng dài có nguyên do từ oxytetracycline. Thuốc ức chế tổng hợp protein trong vi khuẩn và có lợi ích tốt trong chữa chlamydia.
- Metronidazole là một chất sát trùng và chống độc tổng hợp. Thuốc này là liệu pháp đầu tiên cho viêm nhiễm cô bé và tử cung bởi T. Vaginalis
- Levofloxacin ức chế hoạt động của men gyrase trong DNA. Đây là một chữa trị thay thế giúp nhiễm trùng cổ tử cung vì chlamydia.

Ngoài ra, nếu người bệnh có Viêm nhiễm lộ tuyến cổ tử cung tái phát nhiều lần, xác suất kiểm soát bằng thuốc đơn thuần không kiểm soát được căn bệnh, thay vì tiếp tục điều trị viêm lộ tuyến cổ tử cung bằng thuốc, bác sĩ sẽ cần thiết xem xét kết hợp thêm những cách trị chuyên sâu như bôi bạc nitrat hay giải pháp áp lạnh nhằm tiêu hủy các tế bào viêm tại chỗ.

Tuy nhiên, dù cho có tuân thủ giải pháp nào, trong thời gian điều trị liệu, đối tượng đàn bà cần hạn chế các sang chấn nhất định Trên đây vùng này, bao gồm cả việc sử dụng băng vệ sinh dạng tampon, vệ sinh âm hộ sâu vào âm đạo hay giao hợp thâm nhập. Những việc nên tránh này sẽ giúp khu vực lộ tuyến

cổ tử cung mau lạnh lặn, ngăn chặn sự chảy máu và tạo điều kiện cho những tế bào tăng sức đề kháng tốt hơn.

Tóm lại, thuốc kháng sinh Điều trị nhiễm trùng lộ tuyến cổ tử cung Là cần phải nếu không thể loại trừ sự hiện diện ở chỗ của các vi sinh vật gây bệnh. Tuy nhiên, để việc Điều trị nhiễm trùng lộ tuyến cổ tử cung Hiệu quả, đối tượng nên khám và nhận ra căn bệnh sớm, lựa chọn thuốc phù hợp cũng như kết hợp các cách can thiệp khi có chỉ định.

Chi phí khám phụ khoa: <http://pras.ambiente.gob.ec/vi/web/dakhoathaiha/home/-/blogs/kham-phu-khoa-o-cho-nao-tot>

Khám phụ khoa ở đâu tốt: <http://museomakuriwa.invenmar.org.co/web/dakhoathaiha/home/-/blogs/top-10-kham-phu-khoa-o-au-tot-o-ha-noi>

Phòng khám phụ khoa uy tín: <https://www.edili-cassa.re.it/web/dakhoathaiha/bacsi/-/blogs/top-11-benh-vien-phong-kham-phu-khoa-uy-tin-tai-ha-noi>

Khám phụ khoa bao nhiêu tiền: <https://www.edili-cassa.re.it/web/dakhoathaiha/bacsi/-/blogs/kham-phu-khoa-bao-nhieu-tien-kham-phu-khoa-o-au-tot-nhat-ha-noi>

Khám phụ khoa ở đâu: <http://museomakuriwa.invenmar.org.co/web/dakhoathaiha/home/-/blogs/kham-phu-khoa-o-au-top-8-ia-chi-kham-phu-khoa-uy-tin-tai-3-mien-bac-trung-nam>

Chi phí khám phụ khoa hết bao nhiêu

tiền: <http://museomakuriwa.invenmar.org.co/web/dakhoathaiha/home/-/blogs/chi-phi-kham-phu-khoa-het-bao-nhieu-tien-kham-phu-khoa-o-au-tot>

Bảng giá khám phụ khoa: <http://pras.ambiente.gob.ec/vi/web/dakhoathaiha/home/-/blogs/bang-gia-kham-phu-khoa-2023>

Tư vấn phụ khoa: <http://pras.ambiente.gob.ec/vi/web/dakhoathaiha/home/-/blogs/tu-van-phu-khoa>

Đốt viêm lộ tuyến hết bao nhiêu tiền: <https://www.edili-cassa.re.it/web/dakhoathaiha/bacsi/-/blogs/-ot-viem-lo-tuyen-co-tu-cung-het-bao-nhieu-tien-?>